



ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ทั้งเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งจีนและเอเชียในบางประเทศ โดยหลังผลประชามติระบุว่าให้สหราชอาณาจักรพ้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ส่งผลให้ความผันผวนในตลาดการเงินปรับสูงขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจจริงอย่างชัดเจน ซึ่งต้องติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป

ในเดือนมิถุนายน 2559 **เศรษฐกิจสหรัฐฯ** ขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น กอปรกับภาคการผลิตปรับตัวขึ้นในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังคงอ่อนแอตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ด้าน**เศรษฐกิจกลุ่มยูโร**ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศตามการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ เศรษฐกิจกลุ่มยูโรยังได้รับผลดีจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง สำหรับ**เศรษฐกิจญี่ปุ่น**ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนตามภาคอุตสาหกรรมที่กลับมาผลิตเพื่อชดเชยสินค้าคงคลังหลังหยุดลงชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภาคการส่งออกยังคงหดตัว และการบริโภคภาคเอกชนยังอ่อนแอตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำ

เศรษฐกิจจีนในเดือนมิถุนายน 2559 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามการขยายตัวของภาคการผลิตและการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการลงทุนยังชะลอตัวตามการลงทุนในภาคเหมืองแร่และภาคอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ภาครัฐมีมาตรการดูแลการเก็งกำไรอย่างเข้มงวด สำหรับ**เศรษฐกิจของประเทศเอเชียไม่รวมจีน**โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนตามการบริโภคภาคเอกชนในบางประเทศที่ปรับตัวขึ้นในสินค้ากลุ่มยานยนต์ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ ในขณะที่การส่งออกยังอ่อนแอ มีเพียงเกาหลีใต้และไต้หวันที่ปรับตัวขึ้นจากปัจจัยเฉพาะตามการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีที่เร่งขึ้นเพื่อรองรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในเดือนกันยายน รวมทั้งอินโดนีเซียที่การส่งออกปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์

อัตราเงินเฟ้อโลกในเดือนมิถุนายน 2559 ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แม้จะมีทิศทางปรับตัวขึ้นบ้างแต่ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน กอปรกับราคาอาหารและสินค้าเกษตรในเอเชียปรับลดลงหลังผ่านช่วงสภาพอากาศแปรปรวนที่ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

29 กรกฎาคม 2559

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ

โทร. 0 2283 5167